
BORGARRÁÐ 14. febrúar 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
bréfsendingar í tengslum við aðgerðir til að auka kosningaþátttöku - R17090251

Óskað er eftir upplýsingum um hversu mörg bréf voru send út í tengslum við 
að auka kjörsókn í heild sinni? Hversu mörg þeirra voru send til ungs fólks og í 
hvaða hverfi borgarinnar? Hversu mörg bréf voru send til innflytjenda og 
hversu mörg bréf voru send konum 80 ára og eldri? Þá er einnig óskað 
upplýsinga um hversu mörg smáskilaboð voru send út?


